

Thái Bình: Tăng cường quản lý, ngăn chặn các hình thức lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH

00:43 01/03/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) trên cơ sở các quy định của pháp luật, đồng thời ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, đảm bảo công bằng và lợi ích hợp pháp của người lao động; thời gian qua BHXH tỉnh Thái Bình đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp kiểm tra, rà soát, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm.



Giải quyết tốt các chế độ BHXH, BHYT ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ, đảm bảo quyền lợi cho người lao động_ Ảnh minh họa.

Vừa qua Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình xét xử vụ án về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” đối với Trần H.A. (sinh năm 2002, thường trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Trước đó, ngày 31/8/2022 BHXH tỉnh tiếp nhận hồ sơ của đơn vị đề nghị thanh toán chế độ ốm đau thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho người lao động. Trong quá trình rà soát, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ để giải quyết, viên chức nghiệp vụ BHXH tỉnh đã phát hiện 01 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH của người lao động do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp ngày 26/7/2022, không có trong lịch sử khám chữa bệnh trên Cổng Thông tin giám định bảo hiểm y tế. BHXH tỉnh đã làm việc với Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình, và được xác nhận mẫu giấy chứng nhận trên không đúng mẫu của bệnh viện đang lưu hành; họ, tên bác sỹ trên giấy chứng nhận nghỉ việc cũng không trùng với nhân sự của bệnh viện đã đăng ký chữ ký với cơ quan BHXH.

Nhận thấy vụ việc trên có dấu hiệu làm giả giấy tờ nhằm trục lợi quỹ BHXH, BHXH tỉnh đã dừng không thanh toán chế độ BHXH đối với bà Trần H.A., đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị Công an tỉnh Thái Bình điều tra làm rõ. Quá trình điều tra xác định ngày 01/7/2022, bà A. vào tài khoản mạng xã hội Facebook tìm và đặt mua 01 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, với giá 1.500.000 đồng và nộp để Công ty làm thủ tục thanh toán chế độ BHXH. Ngày 08/11/2022 Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341-BLHS để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật đối với Trần H.A.

Ngày 07/02/2023, tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình xét xử đối với bị cáo Trần H.A về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; xử phạt 06 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 năm.

Các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, đảm bảo các chế độ BHXH, BHYT được giải quyết đúng, đủ, kịp thời quyền lợi của người tham gia. Cùng với việc giải quyết tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, thời gian tới BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động, các cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT, kiểm tra, rà soát, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hình thức lạm dụng nhằm quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả quỹ BHXH, BHYT, củng cố niềm tin trong nhân dân vào tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT.

Bảo My

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/thai-binh-tang-cuong-quan-ly-ngan-chan-cac-hinh-thuc-lam-dung-truc-loi-quy-bhxh>

